

**THÔNG BÁO**

**Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 - 2022**

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo						
		Tiên sĩ	Thạc sĩ	Đại học			Cao đẳng sư phạm chính quy	Trung cấp sư phạm chính quy
				Chính quy	Liên thông chính quy	Văn bằng 2 chính quy		
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	<p>Tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi (điểm trung bình tích lũy 8 (trên thang điểm 10)</p> <p>Các ngành Luật kinh tế, luật dân sự và tổ tụng dân sự: có bằng thạc sĩ Luật.</p> <p>- Các ngành còn lại: có bằng thạc sĩ ngành đúng, ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển không phải học bổ sung kiến thức. Ngành khác phải bổ sung kiến thức sau khi xét bằng điểm</p> <p>- Là tác giả ít nhất 1 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu</p> <p>- Có đề cương nghiên cứu theo quy định</p> <p>- Đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định</p> <p>- Có 2 thư giới thiệu của 2 giảng viên hoặc nghiên cứu viên có học vị tiến sĩ trở lên</p>	<p>- Ngành Luật kinh tế, ngành Luật dân sự &amp; tổ tụng dân sự chỉ tuyển cử nhân luật.</p> <p>- Các ngành, chuyên ngành còn lại:</p> <p>+ Tốt nghiệp đại học ngành đúng với ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ.</p> <p>+ Tốt nghiệp đại học hệ bằng hai, tại chức, mở rộng, chuyên tu, đào tạo từ xa ngành đúng với ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức theo sau khi xét bằng điểm.</p> <p>+Tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải học bổ sung</p>	<p>Tốt nghiệp THPT và có kết quả thi THPTQG đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD-ĐT đối với các ngành sư phạm và ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường đối với các ngành còn lại ( ngưỡng đảm bảo chất lượng được quy định theo hằng năm)</p>	x	Đã tốt nghiệp Đại học	x	x



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kiến thức sau khi xét bằng điểm.</li> <li>- Các văn bằng và bằng điểm của người dự tuyển do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo.</li> </ul>				
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát triển tri thức mới, phát hiện và giải quyết được vấn đề mới có ý nghĩa khoa học, công nghệ và có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học và tổ chức các hoạt động chuyên môn.</li> <li>- Chuẩn đầu ra theo quy định của Bộ và ĐHQG-HCM 9 (<u>Chuẩn ngoại ngữ tiến sĩ 18-20</u>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu: cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu và phương pháp nghiên cứu phù hợp để độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn, hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành đào tạo; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.</li> <li>- Chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng: giúp người</li> </ul>	Nắm vững và vận dụng được các kiến thức chung theo lĩnh vực, kiến thức của khối ngành và nhóm ngành. Có khả năng lập luận, tư duy và giải quyết vấn đề, có các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, có khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức, khả năng tư duy theo hệ thống và các kỹ năng mềm khác...	x	x	

TH  
TR  
ĐẠI  
NH  
1/20

		<p>học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung 1 số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.</p> <p>- Trình độ ngoại ngữ đầu ra: được thực hiện theo quy chế của Bộ và ĐHQG-HCM (Chuẩn ngoại ngữ tốt nghiệp trình độ thạc sĩ từ khóa 17 đến khóa 2020)</p>				
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>a. Thực hiện quy định tại điều 60,61 Luật giáo dục đại học.</p> <p>b. Hưởng các quyền lợi của người học theo quy định.</p> <p>c. Tạo điều kiện giảng dạy (trợ giảng), sinh hoạt chuyên môn tại</p>	<p>a. Được cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về học tập của mình;</p> <p>b. Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của</p>	<p>Tư vấn học tập, sinh hoạt từ các phòng/ban và khoa/bộ môn (qua giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập).</p> <p>Miễn, giảm học phí theo quy định chung; Trợ cấp khó khăn; Hỗ trợ kinh phí học tập; Khen thưởng sinh viên...</p>	x	x

NH  
HỌ  
B-L  
★



		trường, khuyến khích tham gia các hoạt động NCKH do Trường tổ chức.	<p>Trường và cơ sở phối hợp đào tạo;</p> <p>c. Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội tại Trường.</p> <p>d. Ngoài ra, còn được tham gia các hoạt động NCKH do Trường tổ chức.</p>	Hỗ trợ từ các tổ chức, đoàn thể, câu lạc bộ...				
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>- Có khối lượng tối thiểu 90 tín chỉ với với NCS có bằng tốt nghiệp thạc sĩ và tối thiểu 120 tín chỉ đối với NCS có bằng tốt nghiệp đại học.</p> <p>- Kết cấu gồm: các học phần bổ sung, các học phần ở trình độ tiến sĩ và luận án tiến sĩ.</p> <p>- Học phần bổ sung: hỗ trợ NCS có đủ kiến thức và trình độ chuyên môn để thực hiện đề tài nghiên cứu.</p> <p>- Học phần ở trình độ tiến sĩ: nâng cao trình độ lý luận chuyên ngành, phương pháp nghiên cứu và khả năng ứng dụng các phương pháp nghiên cứu.</p> <p>- Luận án tiến sĩ: là kết quả NCKH của NCS, chứa đựng những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực chuyên môn, có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết vấn đề đặt ra của đề tài luận án.</p>	<p>- Chương trình đào tạo khối lượng học tập là 60 tín chỉ (không bao gồm ngoại ngữ).</p> <p>- Gồm 3 phần: kiến thức chung, kiến thức cơ sở và chuyên ngành, luận văn thạc sĩ.</p> <p>- Kiến thức chung bao gồm: Môn triết học và môn ngoại ngữ (điều kiện, không tính trong số tín chỉ của chương trình đào tạo).</p> <p>- Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: bao gồm các môn học bắt buộc và môn học tự chọn, trong đó môn học tự chọn chiếm tối thiểu 30% khối lượng chương trình đào tạo.</p> <p>- Luận văn thạc sĩ: là công trình khoa học, do học viên thực hiện dưới sự hướng dẫn của tập thể hướng dẫn và được Hiệu trưởng phê duyệt.</p>	<p>Chương trình đào tạo đảm bảo chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ GD&amp;ĐT và ĐHQG-HCM quy định.</p>	x	<p>Chương trình đào tạo đảm bảo chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ GD&amp;ĐT và ĐHQG-HCM quy định.</p>	x	x



			+ Luận văn thạc sĩ của chương trình định hướng nghiên cứu: có khối lượng tối thiểu là 10 tín chỉ. + Luận văn thạc sĩ của chương trình định hướng ứng dụng có khối lượng tối thiểu 7 tín chỉ.					
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Tốt nghiệp trình độ tiến sĩ, tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng sâu vào chuyên ngành.	Tốt nghiệp trình độ thạc sĩ. Có thể phát triển và học nâng cao trình độ tiến sĩ với các chuyên ngành phù hợp.	Có thể tiếp tục học cao học và nghiên cứu sinh.	x	Có thể tiếp tục học cao học và nghiên cứu sinh.	x	x
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	Các vị trí phù hợp với chuyên ngành đào tạo.  Tham khảo: Toàn bộ thông tin tuyển sinh, quy định đào tạo tiến sĩ được đăng tải trên website của Trường: <a href="https://psdh.uel.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-830">https://psdh.uel.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-830</a> <a href="https://psdh.uel.edu.vn/quy-che-quy-dinh-37">https://psdh.uel.edu.vn/quy-che-quy-dinh-37</a>	Các vị trí phù hợp với chuyên ngành đào tạo.  Tham khảo: Toàn bộ thông tin tuyển sinh, quy định đào tạo thạc sĩ được đăng tải trên website của Trường: <a href="https://psdh.uel.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-830">https://psdh.uel.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-830</a> <a href="https://psdh.uel.edu.vn/quy-che-quy-dinh-2639">https://psdh.uel.edu.vn/quy-che-quy-dinh-2639</a>	Theo chuẩn đầu ra của từng ngành đào tạo tại Trường.	x	Theo chuẩn đầu ra của từng ngành đào tạo tại Trường.	x	x

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Thủ trưởng đơn vị



Hoàng Công Gia Khánh